



دفتر مقام معظم رهبری

ประธานฝ่ายบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 28 /Feb/ 2014

เมื่อเช้าวานนี้ (จันทร์) ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีการจัดประชุมกับคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่าย เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการในการดำเนินการนโยบายนี้ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

ในช่วงแรกของการประชุม ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่ายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการออกคำสั่งปฏิบัติงานเพื่อติดตามและร่างแผนงานอย่างถ่วงที่ในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า นโยบายแห่งเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ถือเป็นนโยบายองค์รวมและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งในด้านภาคปฏิบัติและการดำเนินการนั้นจำเป็นต้องให้บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะองค์รวมและครอบคลุมเช่นนี้

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ปัญหาเศรษฐกิจและอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นนี้ ถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศและพี่น้องประชาชน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า หากมีการติดตามและนำไปปฏิบัติใช้นโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนอย่างจริงจัง มั่นย่อมีความหวังสูง ว่า ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปพื้นฐานต่างๆด้านเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งอุปสรรคปัญหาบางอย่างของพี่น้องประชาชนก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย่ำว่า วัตถุประสงค์ในการร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่ายนั้น เพื่อพิจารณาหารือในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุซึ่งนโยบายทางเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวเสริมว่า จากการประกาศแผนนโยบายต่างๆเหล่านี้ พี่น้องประชาชนต่างเฝ้ารอ และคาดหวังในการดำเนินงานและผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน ในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาล รัฐสภา และฝ่ายตุลาการ จำต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง และ จำต้องมีการติดตามและดำเนินงานในทุกภาคส่วนในภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ขั้นตอนการดำเนินแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน นั้น จำต้องเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง และต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนบรรลุซึ่งเป้าหมาย โดยแต่ละฝ่ายของคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่าย จำต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้าของตนเองอย่างละเอียดและรอบคอบอยู่เสมอ

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า หากในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนนำมาซึ่งการแก้ไขกฎระเบียบที่ขัดแย้งกันในบางส่วน



สภาชورىอิสลามจำเป็นต้องมีการศึกษาพิจารณาเพื่อทำการยกเลิกกฎระเบียบดังกล่าว นอกจากนั้น หากการดำเนินนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีการยกเลิกกฎระเบียบบางประการ _____ และสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกในการกำหนดมาตรฐานใหม่แล้ว รัฐบาลก็สามารถที่จะออกคำสั่งให้มีการดำเนินการนี้ได้ทันที

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการนี้ ว่า จำต้องระมัดระวัง อย่าให้กฎหมายและกฎระเบียบใหม่เป็นปัจจัยพื้นฐานในความหนาแน่นและขัดแย้งในข้อกฎหมายเป็นอันขาด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า

การยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดแย้งกับนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน หรือ หากมีการผ่านร่างกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ อันเป็นแนวทางที่ง่ายต่อการดำเนินงานตามนโยบายนี้ ซึ่งมันเป็นภารกิจและความรับผิดชอบของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมในสิ่งเหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวตักเตือนยังรัฐบาล ว่า จงสรรหาบุคคลหนึ่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการติดตามและดำเนินงานนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน ซึ่งมีอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติ อุดมการณ์เพื่อประชาชน และมีความศรัทธาที่มั่นคงและเพียงพอในการดำเนินงานในสิ่งเหล่านี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า

การประสานงานร่วมของสามฝ่ายในการดำเนินงานนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง พร้อมกับกล่าวย้ำว่า จำต้องหลีกเลี่ยงการสร้างองค์กรใหม่และเป็นคู่ขนาน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การสร้างวัฒนธรรมและ

การสร้างวาทกรรมที่แพร่หลายและครอบคลุมเพื่อดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น พร้อมกับกล่าวย้ำว่า

หัวข้อและประเด็นหลักของนโยบายต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีการอธิบาย

ชี้แจงให้กับประชาชนโดยใช้หลักการที่ถูกต้อง เหมาะสมและวางอยู่บนพื้นฐานแห่งตรรกะ

จนกระทั่งค่อยๆซึมซับเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆของสังคม

อันกลายเป็นความต้องการโดยรวมของพี่น้องประชาชนในที่สุด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การสร้างวาทกรรมโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

ให้กลายเป็นวาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมองค์กรวม นั้น

จะสามารถช่วยแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา และการทำงานต่างๆก็จะมีคามง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า หนึ่งในประเด็นหัวข้อหลักที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน คือ



การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และให้เป็นไปในลักษณะเชิงเศรษฐกิจตามวิถีของประชาชน
พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา v.leader.ir

โดยเฉพาะในช่วงต้นของการปฏิวัติอิสลามได้ประสบชัยชนะ และช่วงเวลา 8 ปี
แห่งการสู้รบในสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ จากการเข้าร่วมและการปรากฏตัวของพี่น้องประชาชนนั้น
ได้บรรลุซึ่งผลลัพธ์อันมากมาย ซึ่งในภาคส่วนของเศรษฐกิจก็เช่นกัน
ด้วยการขึ้นนำของต้นทุนอันเล็กน้อยของพี่น้องประชาชนในเส้นทางของเศรษฐกิจสาธารณะ
ก็สามารถที่จะผลัดดันให้เกิดคุณประโยชน์อันมากมายและมีประสิทธิภาพ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ด้วยการอาศัยความสามารถและศักยภาพของพี่น้องประชาชน
บางครั้งจะสามารถปฏิบัติและกระทำการในสิ่งหนึ่งได้ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
อาจไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงประเด็นการนำเข้าสินค้า
การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และเงินสำรองทางยุทธศาสตร์
ก็เป็นอีกประเด็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวย้ำว่า
นอกเหนือจากรายการดังกล่าวที่เอ่ยมาแล้วนั้น สินค้าอื่นๆก็จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุม
และป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าที่มากเกินไปจนกระทบเขต

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า
บัดนี้ปัจจัยพื้นฐานต่างๆในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนถูกเตรียมพร้อมแล้ว
และหากคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่าย และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแท้จริงแล้ว
ด้วยความโปรดปรานและพระประสงค์ของพระผู้อภิบาล
การทำงานเหล่านี้จะรุดหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอน

ในการพบปะครั้งนี้ อะกอ โรฮานี ประธานาธิบดี ได้ชี้แจงว่า
เพิ่งมีการประกาศและมอบหมายแผนนโยบายให้กับรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง
และประธานหัวหน้าฝ่ายประสานงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในการกำหนดร่างแผนงาน ระยะเวลา
กลยุทธ์และการดำเนินงานเชิงนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวว่า
แม้แต่รัฐบาลทั้งหมดก็มีความเชื่อในนโยบายต่างๆดังกล่าว
และสมาชิกคณะรัฐบาลก็มีความเชื่ออย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะดำเนินการปฏิบัติ เพราะรัฐบาลถือว่า
การบังเกิดซึ่งนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนอย่างเป็นทางการนั้น
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

ประธานาธิบดี ยังได้ชี้ถึง
การดำเนินงานในขั้นตอนที่สองในภาคส่วนของเงินอุดหนุนที่กำหนดเป้าหมายว่า
ดังที่มีการประกาศใช้นโยบายโดยรวม



ทางรัฐบาลโดยอาศัยความสามารถและศักยภาพของเงินอุดหนุนที่กำหนดเป้าหมาย จะให้ความสำคัญในการกระบวนการผลิต การประกอบการและความยุติธรรม _____ มากเป็นพิเศษประธานาธิบดี ยังชี้ถึง ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพ ในนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน ว่า การรักษาความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนั้น เป็นสองประเด็นหัวข้อที่สำคัญยิ่ง ซึ่งตั้งแต่เริ่มแรก รัฐบาลให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ และในขั้นตอนที่สอง ของเงินอุดหนุนที่กำหนดเป้าหมาย คือการยกระดับความปลอดภัย อันเป็นประเด็นหัวข้อหลักในการนี้

อะกอ โรฮานี ได้ชี้ถึงประเด็น น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ว่า เป็นอีกประเด็นหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำมันและก๊าซ ขณะเดียวกันการพัฒนาปิโตรเคมี ก็กำลังอยู่ในระเบียบวาระของรัฐบาลเช่นกัน การวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเพิ่มมากขึ้นในศักยภาพของเขตพื้นที่อิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เช่นเดียวกันในด้านความเคลื่อนไหวของการส่งออก การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความรู้พื้นฐานของเศรษฐกิจมวลมหาภาค คือประเด็นหัวข้อที่ประธานาธิบดี โรฮานี ได้อธิบายในการดำเนินแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน

อะกอ ลารีญอนีย์ ประธานสภาชूरออิสลาม ย้ำว่า บรรดาสมาชิกรัฐสภาทุกท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินการตามแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน และการมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของคณะผู้บริหารทั้งสามฝ่ายในการดำเนินการตามแผนนโยบายนี้ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

ประธานสภาชूरออิสลาม ถือว่า การให้ความสำคัญในภาคส่วนของกระบวนการผลิต การอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายในประเทศและภาคเอกชน และป้องกันการนำเข้าสินค้ามากเกินไป ก็เป็นอีกปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า รัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการประกอบการแล้ว และในวันนี้ปัญหาทางกฎหมายสำหรับการลงทุนและความสามารถของภาคเอกชนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกแล้ว

ลารีญอนีย์ ถือว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสื่อสารมวลชนในประเด็นความสำคัญอันดับต้นของเศรษฐกิจ และห่างไกลจากประเด็นข้อปลีกย่อยทางการเมือง

เช่นเดียวกันในการพบปะครั้งนี้ อะกอ ออมุลลีย์ ลารีญอนีย์ ประธานตุลาการสูงสุด ได้มีการชี้ถึง ข้อที่ 19 ในแผนนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นความโปร่งใส



และมาตรการกำจัดการทุจริตคอร์ปชั่น ว่า
ทางศาลตุลาการนอกจากจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการกำจัดการทุจริตคอร์ปชั่นทางเศรษฐกิจแล้ว _____
ก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินแผนงานนโยบายอย่างจริงจังและเต็มความสามารถ
และขณะเดียวกันก็จะให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่โปร่งใส และใสสะอาดอย่างเต็มที่

ประธานตุลาการสูงสุด ถือว่า การสร้างวาทกรรมเชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง
พร้อมกับกล่าวย้ำว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญเพื่อบังเกิดซึ่งนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมแบบยั่งยืนคือ
การให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมการทำงานในชุมชน